

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม	ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา	
๓.๑ รับรองมติคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชน กรณีพิมูฟ ร้องเรียนการนำเสนอข่าวขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ (P-Move) ที่มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง	รับรองมติของคณะอนุกรรมการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกรณีพิมูฟ ร้องเรียนการนำเสนอข่าวขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ที่มีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงตามเสนอ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อแนะนำที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
๓.๒ การแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการรุ่นที่ ๖	<p>๑. แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๖ จำนวน ๓๕ คน ตามเสนอ</p> <p>๒. รับทราบบัญชีรายชื่อสำรองสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ จำนวน ๕๕ คน ตามเสนอ ทั้งนี้ หากมีสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการนโยบายจะนำบัญชีรายชื่อสำรองมาพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายชื่อไป</p> <p>๓. รับรองมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายในวาระนี้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดทำประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ ๖ และมอบหมายให้ฝ่ายบริหารจัดทำประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการตามข้อ ๑. เสนอประธานกรรมการนโยบายเพื่อพิจารณาลงนามต่อไป</p> <p>๔. ให้คณะทำงานทบทวนระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ นำข้อแนะนำของที่ประชุมไปพิจารณาปรับปรุงระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการดำเนินการของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ในหมวดการสรรหาสมาชิกต่อไป</p> <p>๕. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภา</p>

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
	ผู้ชมและผู้ฟังรายการ จัดทำบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการทั้ง ๕๐ คน โดยแสดงรายละเอียดของผู้แทนพื้นที่ภูมิภาค และผู้แทนกลุ่มประเด็น ในแต่ละภูมิภาค (๕ ภูมิภาค)
๓.๓ กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้อำนวยการ ส.ส.ท. (วาระลับ)	ที่ประชุมพิจารณาเป็นวาระลับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ	
๔.๑ รายงานการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล	รับทราบ และให้ฝ่ายบริหารนำข้อเสนอแนะที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องหารืออื่น ๆ	
๕.๑ กำหนดการประชุมนอกสถานที่ การพบพันธมิตรภายนอก และการพบศูนย์ภูมิภาค	รับทราบ